



BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN RAINFOREST ALLIANCE

Rainforest Alliance hiện đang hợp tác với Convera để giúp các đơn vị sở hữu chứng nhận trang trại chè (“ĐVSHCN trang trại”) trên toàn thế giới nhận được các khoản thanh toán Chênh lệch bền vững và Đầu tư bền vững (SD/SI) (“Phương tiện thanh toán”).

Đơn vị sở hữu chứng nhận chuỗi cung ứng lấy chè ra khỏi nền tảng truy nguyên sản phẩm trực tuyến của Rainforest Alliance (“Người lấy hàng”) có thể sử dụng phương tiện thanh toán để gửi số tiền SD/SI đến ĐVSHCN Trang trại thuộc phạm vi chuỗi cung ứng của họ. Trong một vài trường hợp rất cụ thể, Người lấy hàng có thể quyết định đáp ứng các yêu cầu về việc Chia sẻ trách nhiệm thông qua cơ chế khác và không sử dụng Phương tiện thanh toán này.

Để đạt đủ điều kiện nhận khoản thanh toán SD/SI cho khối lượng chè được quy đổi qua Phương tiện thanh toán này, ĐVSHCN trang trại phải đăng ký với Convera bằng cách cung cấp thông tin được yêu cầu trong biểu mẫu dưới đây, bao gồm ID tài khoản của đơn vị sở hữu chứng nhận Rainforest Alliance (RA_000##### và/hoặc ME01_#####). Bạn có thể tìm thấy những ID này trong bảng điều khiển Nền tảng chứng nhận Rainforest Alliance (“RACP”) và/hoặc MultiTrace của đơn vị sở hữu chứng nhận.

Lưu ý quan trọng:

- ĐVSHCN trang trại chè có thể có nhiều hơn một giấy phép và do đó có nhiều ID (ví dụ: RA_000##### và/hoặc ME01_#####). Các khoản thanh toán sẽ được gắn với ID được sử dụng khi khối lượng được bán vào chuỗi cung ứng chè. Do đó, vui lòng nộp đăng ký của bạn tới Convera cho từng ID có khối lượng chè được chứng nhận.
- Thông tin được thu thập trong biểu mẫu sẽ được sử dụng để xác thực các thông tin chi tiết của tài khoản ngân hàng. Convera có thể liên hệ với người liên hệ được liệt kê trong biểu mẫu để làm rõ thông tin.
- Điều quan trọng là ĐVSHCN trang trại phải nộp thông tin chính xác và đầy đủ trong biểu mẫu này, cũng như phản hồi mọi thông tin liên lạc từ Convera yêu cầu xác thực hoặc làm rõ thông tin được cung cấp trong biểu mẫu này. Nếu một ĐVSHCN trang trại không phản hồi các tin nhắn yêu cầu xác thực và/hoặc sửa lỗi liên quan đến thông tin chi tiết của tài khoản ngân hàng do Convera xác định, thì Convera sẽ không gửi khoản thanh toán.

Bằng cách cung cấp thông tin được yêu cầu trong biểu mẫu bên dưới và nhấp vào nút “Nộp” bên dưới, tôi đồng ý và xác nhận, thay mặt cho tổ chức của mình, rằng:

- Tôi hiểu rằng trong các khoản thanh toán được xử lý không bao gồm thuế hoặc các khoản phí khác từ chính phủ (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ khoản thuế thu nhập nào của tiểu bang hoặc liên bang, thuế tem hoặc chứng từ, thuế doanh thu, thuế bán hàng hoặc sử dụng, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt, hải quan hoặc bất kỳ khoản phí nào khác), và tổ chức của tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, bao gồm cả việc thanh toán mọi khoản Thuế hiện hành đối với các khoản thanh toán nhận được thông qua Phương tiện thanh toán.
- Thông tin được cung cấp trong biểu mẫu này là đầy đủ, chính xác và cập nhật.
- Tôi đồng ý chia sẻ với Convera các thông tin được cung cấp bên dưới, bao gồm dữ liệu liên hệ và chi tiết tài khoản ngân hàng của tổ chức nhằm mục đích chuyển khoản thanh toán SD/SI sang tài khoản ngân hàng của tổ chức tôi.



- Tôi hiểu rằng các khoản thanh toán sẽ không được gửi tới tổ chức của tôi nếu tổ chức của tôi chưa hoàn thành hoặc không đạt bất kỳ hoạt động kiểm tra mức độ tuân thủ từ Convera.
- Tôi công nhận và đồng ý rằng Rainforest Alliance sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nào đối với tổ chức của tôi hoặc bất kỳ cá nhân và/hoặc tổ chức nào khác về mọi khiếu nại, yêu cầu, nguyên nhân hành động, thiệt hại, phán quyết hoặc giải quyết về bất kỳ tổn thất hoặc tổn hại nào đối với thu nhập, lợi nhuận hoặc thiện chí, hoặc đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả, bao gồm phí luật sư, chi phí toàn án liên quan đến Phương tiện thanh toán, bao gồm cả việc tôi tham gia Phương tiện thanh toán và thông tin được xử lý trong Phương tiện thanh toán.
- Tôi được ủy quyền thay mặt cho tổ chức của mình để đồng ý và xác nhận những điều trên.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào phát sinh trong khi hoàn thiện biểu mẫu, xin vui lòng xem lại Câu hỏi thường gặp (**FAQ**) và làm việc trực tiếp với ngân hàng của bạn để đảm bảo tất cả các trường bắt buộc đều chính xác. Bạn cũng có thể liên hệ với trung tâm Dịch vụ khách hàng thanh toán toàn cầu của Convera qua VendorManagement@convera.com

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Bạn sẽ nhận được email xác nhận sau khi khoản thanh toán được thực hiện vào tài khoản ngân hàng bạn đã cung cấp. Xin lưu ý rằng việc nhập thông tin tài khoản không chính xác có thể gây ra sự chậm trễ hoặc thất lạc khoản tiền. Nếu thông tin tài khoản bị nhập không chính xác, bạn phải thông báo cho Rainforest Alliance theo địa chỉ customersuccess@ra.org càng sớm càng tốt. Rainforest Alliance và Convera không yêu cầu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ khoản tiền nào được xử lý bằng thông tin tài khoản do bạn nhập sai.

Trở lại: [Convera Payment Facility Registration Form](#)